

Yêu Người Lân Cận



Kinh Thánh Nghiên Cứu: *Lu-ca 10:25–37; 2 Ti-mô-thê 3:16; Gia-cơ 2:17–22; Ma-thi-ơ 22:37–40; Ga-li-ti 5:14; Mi-chê 6:6-8.*

Câu Gốc: “Thưa rằng: Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người và yêu người lân cận như mình” (*Lu-ca 10:27*).

Hầu hết chúng ta đều biết câu Kinh Thánh: “Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người và yêu người lân cận như mình” (*Lu-ca 10:27*). Tình yêu dành cho Chúa sẽ suy giảm nếu chúng ta nói rằng tôi yêu mến Chúa nhưng lại không vâng lời Ngài. Chúng ta nói tôi yêu Chúa, nhưng làm sao để bày tỏ tình yêu thương này qua đời sống mỗi ngày? Bạn và tôi không thể yêu Chúa một cách nửa vời. Nhưng phải yêu mến Ngài bằng cả tấm lòng, linh hồn, thân thể và tâm trí. Và mỗi ngày phải dâng trọn cho Chúa những điều này. Bất cứ ai cũng có thể nói rằng: “Tôi yêu Chúa,” nhưng thật sự yêu mến Ngài lại chính là một lựa chọn đòi hỏi sự nỗ lực hết mình.

Yêu mến Chúa thật sự rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, Chúa cũng muốn chúng ta yêu thương người khác. Tình yêu của chúng ta dành cho người khác sẽ biểu lộ tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa một cách chân thật và rõ ràng nhất. Kinh Thánh bày tỏ: “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được” (1 Giăng 4:20). Phao-lô cũng khuyên rằng, “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Người hãy yêu kẻ lân cận như mình” (*Ga-la-ti 5:14*).

Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu để có thể áp dụng vào đời sống những nguyên tắc yêu thương rất quan trọng từ Kinh Thánh.

Câu Hỏi Quan Trọng Nhất

Chúng ta là ai? Tại sao bạn và tôi được hiện diện trên hành tinh này? Điều gì xảy ra sau sự chết? Đây vốn là những câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta có thể hỏi. Trong Kinh Thánh, sách Lu-ca, có một người đến gặp Đức Chúa Giê-su với một câu hỏi rất quan trọng.

Thầy dạy luật đã hỏi Đức Chúa Giê-su điều gì? Tại sao ông lại hỏi như vậy? Xin đọc Lu-ca 10:25 để tìm câu trả lời?

Kinh Thánh cho biết thầy dạy luật hỏi vậy vì muốn thử Đức Chúa Giê-su. Nhiều người ngày nay cũng giống như thầy dạy luật này. Họ đến với Chúa trong sự nghi ngờ. Nhưng Chúa vẫn muốn cảm động lòng họ. Đây chính là điều mà Chúa Giê-su đã ứng xử với thầy dạy luật. Chúa Giê-su biết rằng chính câu hỏi của thầy dạy luật đã cho Ngài một cơ hội tốt để khích lệ chính vị thầy này và đám đông để họ tự xét lại lòng mình. Ngài biết lý do thúc đẩy thầy dạy luật đặt ra câu hỏi này. Nhưng Ngài vẫn ứng xử một cách nhã nhặn và trả lời câu hỏi của vị thầy này.

Chung quy lại, chúng ta còn có câu hỏi nào quan trọng hơn câu mà thầy dạy luật đã hỏi Chúa? “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” (Lu-ca 10:25). Câu hỏi này chính là lý do cho mọi việc chúng ta đang làm. Không còn có câu hỏi nào có ý nghĩa hơn đối với con người chúng ta, là những người có sự sống “Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14).

Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:30–32. Sứ đồ Phao-lô đã nói gì trong những câu Kinh Thánh này? Những ý tưởng đó giúp bạn hiểu gì về tầm quan trọng của sự sống đời đời?

Lý do thúc đẩy thầy dạy luật đặt ra câu hỏi cho Đức Chúa Giê-su có thể không tốt. Nhưng Chúa Giê-su tìm mọi cơ hội để cứu rỗi mọi người. Ngài đã dùng câu hỏi để động chạm tấm lòng của những người trong đám đông đang sốt sắng và lắng nghe Ngài.

Làm sao để chúng ta có thể tận dụng mọi cơ hội đến với chúng ta để có thể rao báo tin lành của Chúa cho mọi người?

Câu Trả Lời Của Chúa Giê-su

Kinh Thánh cho biết thầy dạy luật muốn thử Đức Chúa Giê-su. Ngài biết rõ lý do tại sao thầy dạy luật muốn hỏi Ngài. Đức Chúa Trời thấu hiểu cảm nghĩ trong lòng chúng ta hơn sự thấu hiểu hạn hẹp của chính chúng ta đối với lòng mình.

Đôi khi những người từ các tôn giáo khác hỏi về đức tin của chúng ta. Những người bạn từ đạo Hồi giáo có thể hỏi, “Ở chỗ nào trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-su nói Ngài là Đức Chúa Trời?” Hoặc “Tại sao bạn nói có một Đức Chúa Trời và còn nói Đức Chúa Trời có ba ngôi riêng biệt?” Thông thường, chúng ta có thể cảm thấy rằng những người bạn này đang tấn công đức tin của mình khi họ hỏi những câu như thế này. Lúc đó bạn và tôi phải nhớ rằng đằng sau những câu hỏi đó có thể ẩn chứa một ước muốn sâu xa là họ muốn Đức Chúa Giê-su thỏa đáp thắc mắc trong lòng họ. Chúng ta không thể hiểu thấu lòng họ. Và bạn và tôi cũng không cần phải hiểu. Nhưng chúng ta phải cố gắng hết mình để giúp đỡ họ, bất kể lý do hay điều nào đã thúc đẩy họ đặt ra những câu hỏi khó đó cho chúng ta.

Đọc Ma-thi-ơ 26:56; Công vụ các Sứ đồ 17:11; 1 Cô-rinh-tô 15:3; và 2 Ti-mô-thê 3:16. Làm thế nào để những câu này giúp chúng ta hiểu câu trả lời của Đức Chúa Giê-su cho thầy dạy luật trong Lu-ca 10:26?

Đôi khi chúng ta muốn có câu trả lời từ Kinh Thánh, nhưng lại không siêng năng học Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-su nói với thầy dạy luật, “Trong luật pháp có chép điều gì? Người đọc gì trong đó?” (Lu-ca 10:26). Chúa giúp chúng ta hiểu một phần rất quan trọng của việc nghiên cứu Kinh Thánh. Bạn và tôi phải tự nghiên cứu hơn là chỉ nghe đến những gì người khác nói với chúng ta. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh cho chính mình. Câu trả lời đã được dành sẵn cho bạn và tôi. Đức Thánh Linh hành động trong tấm lòng và giúp chúng ta biết mình cần phải làm gì.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Lời của Ngài là Kinh Thánh. Để bạn và tôi có thể hiểu được tất cả những lẽ thật mà chúng ta cần phải biết để sống và biết cách yêu thương người khác. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta về sự sống đời đời. Thật sự, những người dạy Kinh Thánh và các nhà thuyết giảng là rất cần thiết. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta phải tự mình tìm đến Kinh Thánh để tìm hiểu về những lẽ thật quan trọng cho đời sống của mình. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105). Thật vậy, lời Chúa tốt lành vô cùng, còn quan trọng hơn những hình ảnh ẩn dụ như là ngọn đèn và ánh sáng. Thi thiên 119:105 chính là lẽ thật từ Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Lời Đức Chúa Trời vô cùng quan trọng đối với đời sống chúng ta.

Đức Chúa Giê-su chính là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Đức Chúa Giê-su luôn khuyên mọi người phải đọc Kinh Thánh. Lời khuyên của Ngài cho chúng ta biết gì về lý do tại sao Kinh Thánh rất quan trọng? Tại sao chúng ta phải từ chối bất cứ ý tưởng nào khiến mình không tin cậy Kinh Thánh?

Nhận Lãnh Sự Sống Đời Đời

Câu trả lời của thầy dạy luật cho câu hỏi của chính mình là gì? Đọc Lu-ca 10:27, 28?

Thầy dạy luật đã đặt câu hỏi và sau đó trả lời: “Thưa rằng: Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người; và yêu người lân cận như mình” (Lu-ca 10:27).

Chúa Giê-su nghĩ gì về câu trả lời này? “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Người đáp phải lắm” (Lu-ca 10:28). Sau đó, Ngài bảo ông phải thực hành những điều đó, “hãy làm điều đó, thì được sống” (Lu-ca 10:28).

Đối với hầu hết Cơ Đốc nhân, việc đưa ra câu trả lời chính xác về đức tin và sự dạy dỗ của Kinh Thánh là điều dễ dàng. Phần khó là làm những gì chúng ta biết là đúng và làm theo những gì mình tin tưởng. Rất nhiều người biết cần phải như thế nào để được cứu. Nhưng họ cũng sẽ bị hư mất vì họ đã không tuân theo những gì họ biết. Vì vậy, chủ đề này rất quan trọng. Bạn biết bạn phải yêu Chúa và người lân cận của bạn. Điều đó thật tuyệt vời! Nhưng biết thôi chưa đủ. Bạn phải cho họ thấy bạn yêu họ nhiều như thế nào!

Đọc Gia-cơ 2:17–22. Gia-cơ dạy chúng ta lẽ thật Kinh Thánh nào trong những câu này. Làm sao ý tưởng này lại giống với điều mà Đức Chúa Giê-su đã nói với thầy dạy luật?

Nếu yêu Chúa, chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh, là Lời của Ngài. Chúng ta sẽ cầu nguyện, tuân theo các điều răn và hết lòng vâng lời Ngài. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nói rằng tôi yêu mọi người, nhưng lại không có sự quan tâm đến các thành viên trong hội thánh? Hoặc chúng ta sẽ tự hỏi rằng, có gì xảy ra nếu tôi không quan tâm đến nhu cầu của người khác? Đức tin của tôi thật sự như thế nào? Đức tin Cơ Đốc giáo không phải chỉ là một tập hợp các tín lý. Nhưng Đức tin Cơ Đốc giáo là một lối sống mới. “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chẳng?” (Gia-cơ 2:15, 16).

Bạn quan tâm đến nhu cầu của người khác đến mức nào? Bạn làm theo lời của Phao-lô đến mức nào: “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Làm thế nào chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để chúng tỏ cho người khác thấy rằng mình quan tâm đến họ?

Yêu Người Lân Cận Như Mình

So sánh điều Chúa Giê-su phán trong Ma-thi-ơ 22:37–40, với câu trả lời của Ngài dành cho thầy dạy luật trong Lu-ca 10:27, 28?

Trong Ma-thi-ơ 22:37–40, Đức Chúa Giê-su phán rằng chúng ta thể hiện đức tin của mình khi chúng ta yêu mến Chúa và người lân cận. Trong Lu-ca 10:27-28, Đức Chúa Giê-su phán rằng khi con người làm hai điều này, họ sẽ có sự sống đời đời.

“Tình yêu thương là nguyên tắc quan trọng nhất trong chính quyền của Đức Chúa Trời ở trên trời và dưới đất. Tình yêu phải phát xuất từ trong lòng và hiện diện trong mọi tư tưởng, cảm nhận và hành động. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta trung tín với Chúa. Chỉ có tình yêu thương mới có thể cho bạn và tôi sức mạnh cần thiết để vượt qua thử thách và cám dỗ.”—Ellen G. White, *Christ's Object Lessons*, tr. 49, phỏng dịch.

Đọc Ga-la-ti 5:14; Mi-chê 6:6–8; và 1 Giăng 4:20, 21. Những câu này giúp chúng ta hiểu điều Đức Chúa Giê-su đã dạy dỗ như thế nào?

Sứ đồ Phao-lô nói, “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Người hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ga-la-ti 5:14). Phao-lô dạy rằng mọi người có thể thấy chúng ta rất yêu mến Đức Chúa Trời khi bạn và tôi biết bày tỏ tình yêu thương đối với những người xung quanh. Đời sống đức tin không phải là điều để che giấu hoặc không để người khác nhìn thấy. Phao-lô, Mi-chê và Giăng giải thích rằng những việc làm và cách cư xử cho thấy đức tin trong lòng chúng ta.

Trong 1 Cô-rinh-tô 13, Phao-lô giải thích về tình yêu thương thật sự. Mọi người có thể nói rằng họ có nhiều kiến thức. Họ có thể làm ra những điều lạ thường. Họ có thể có rất nhiều đức tin hoặc hy sinh đời sống của họ vì đức tin. Nhưng nếu những người này không có tình yêu thương, thì cuối cùng, họ “chẳng được gì cả” (1 Cô-rinh-tô 13:3).

Đọc lại trích dẫn của Ellen G. White ở trên. Bạn có thấy tác giả nói rằng chúng ta chỉ có thể nói không với tội lỗi nếu bản thân có tình yêu thương của Chúa ở trong lòng không? Ý tưởng này giúp bạn và tôi hiểu gì về mệnh lệnh yêu thương của Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng ta được cứu vì cách hành xử tốt của mình? Làm thế nào ý tưởng này cũng dạy chúng ta rằng tình yêu thương sẽ cho thấy đức tin mình có được nơi Đức Chúa Giê-su?

Người Sa-ma-ri Nhân Lành Ngày Nay

Sau khi thầy dạy luật đưa ra câu trả lời chính xác, Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Người đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống” (Lu-ca 10:28). Với những lời này, Ngài cho chúng ta thấy điều gì ở trong lòng con người. Thầy dạy luật biết cách đưa ra tất cả các câu trả lời một cách chính xác. Nhưng hành động theo câu trả lời đó là cả một vấn đề. Nếu làm điều lành là một điều khó đối với thầy dạy luật này 2,000 năm trước, thì ngày nay nó cũng khó đối với chúng ta ra làm sao? Thầy dạy luật muốn thử Đức Chúa Giê-su và lên mình trước mặt mọi người. Ông muốn mọi người thấy rằng ông rất thông sáng. Vì vậy, ông hỏi Chúa một câu hỏi khác, “Ai là người lân cận tôi?” (Lu-ca 10:29).

Đọc câu chuyện trong Lu-ca 10:30–37. Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học gì trong những câu này? Có những người xung quanh chúng ta từng bị người khác làm tổn thương không? Bạn và tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp họ chưa?

Đôi khi các mục sư, lãnh đạo hội thánh và các thành viên hội thánh không giúp đỡ những người cần giúp đỡ nhất. Đôi khi những người từ một hội thánh hoặc tôn giáo khác yêu thương những người trong cộng đồng của chúng ta hơn chúng ta. Bạn và tôi nói về việc yêu thương, nhưng những người khác có thể đáp ứng nhu cầu của những người đó theo cách mà chúng ta không đáp ứng được. Nếu thật sự bạn và tôi có đức tin, thì phải cố gắng giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đức Chúa Giê-su kết thúc câu chuyện về người Sa-ma-ri nhân lành bằng một câu hỏi. Ai trong số ba người ấy là người lân cận thực sự của người cần giúp đỡ?

“Đức Chúa Giê-su trả lời câu hỏi: ‘Ai là người lân cận của tôi?’ Ngài cho biết rằng, những người lân cận không chỉ là những người trong cùng hội thánh, không chỉ là những người có cùng một màu da hay cùng một chủng tộc, không chỉ là những người có cùng một đẳng cấp. Những người lân cận chính là tất cả mọi người ở xung quanh đang cần sự giúp đỡ từ chúng ta. Họ là những người đã bị Sa-tan làm tổn thương. Người lân cận là tất cả mọi người đang được Đức Chúa Trời yêu thương và chăm gìn.”—Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 503, phỏng trích.

THÁCH THỨC: Mỗi ngày hãy cầu nguyện cho người chống đối bạn. Hoặc là cầu nguyện cho một người mà bạn không thật sự thích.

THỰC HIỆN THÁCH THỨC: Lập danh sách ba người mà bạn biết không phải là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. Tìm hiểu nhu cầu của họ là gì? Làm thế nào bạn có thể đáp ứng nhu cầu của họ? Bạn có thể làm gì cho họ trong tuần tới? Hãy xin Chúa giúp bạn thỏa đáp nhu cầu của họ.

Nghiên Cứu Bổ Túc: Xin đọc chương “Người Sa-ma-ri Nhân Lành” trong sách *The Desire of Ages* của Ellen G. White, tr. 497–505.

“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta yêu thương và giúp đỡ mọi người. Ngài muốn chúng ta nói những lời yêu thương và làm hài lòng mọi người. Ngài muốn chúng ta thực hiện những hành động vị tha. Và yêu thương người nghèo khổ và thiếu thốn. Ngài muốn bạn và tôi giúp đỡ những người đang đau khổ. Tấm lòng của chúng ta phải có đầy đặn lòng thương xót cho những người đang đau buồn và vô vọng. Bạn và tôi phải biết chia sẻ cho những người thiếu thốn. Chia sẻ quần áo cho người thiếu đồ mặc. Mời khách lạ vào nhà và tiếp đón họ một cách chân thành. Hãy dọn phòng và quan tâm đến họ. Khi bạn làm những điều này, thiên sứ sẽ ở ngay bên cạnh bạn, và các thiên sứ trên trời sẽ vô cùng vui mừng. Mỗi khi đối xử công bình với ai đó, hoặc bày tỏ lòng thương xót hay yêu thương một người nào đó, các thiên sứ trên trời sẽ cất tiếng reo mừng. Đức Chúa Trời ngự trên ngai của Ngài ở trên trời. Ngài chứng kiến dân sự thực hiện những hành động đầy lòng thương xót này. Những dân sự làm được những điều này thì họ chính là châu báu quý giá nhất của Đức Chúa Trời. “Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ‘Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiệc chúng nó như một người tiệc con trai mình hầu việc mình’ [Ma-la-chi 3:17]. Đối với Đức Chúa Trời, mọi hành động thương xót và đầy tình yêu thương mà chúng ta dành cho những người túng thiếu và đau khổ, là chúng ta đang làm cho Chúa Giê-su. Hãy ghi nhớ lễ thật Kinh Thánh này khi bạn giúp đỡ người nghèo. Khi bạn bày tỏ lòng trắc ẩn đối với những người đau khổ và giúp đỡ trẻ mồ côi, thì mối tương giao của bạn với Chúa Giê-su càng trở nên sâu đậm và bền chặt.”—Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, bộ 2, tr. 25, phỏng trích.

Đề Tài Thảo Luận:

1. Chúng ta có một số cảm nghĩ xấu nào ở trong lòng về những người có sự khác biệt với mình? Làm thế nào bạn và tôi có thể học cách để từ bỏ nó?
2. Bạn có thể tìm thấy những câu Kinh Thánh nào cho thấy mình cần bày tỏ lòng thương xót với người khác, bất kể họ là ai?
3. Làm thế nào bạn và tôi có thể chắc chắn rằng chúng ta hiểu rõ việc làm theo mệnh lệnh yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương những người khác không đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự cứu mình bằng cách đối xử tốt với mọi người?